

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีครับท่านสมาชิกวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน วารสารฉบับที่ท่านถืออยู่นี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ.2542 ครับ ทำให้ทราบว่าปีใหม่ได้มาเยือนแล้ว ปี พ.ศ.2543 หรือ ปี ค.ศ.2000 เป็นปีมังกร หลายคนเชื่อว่าปีมังกรเป็นปีดี ใครมีลูกชายปีมังกร ถ้ารับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ในขณะที่เดียวกันเมื่อได้ยินคำว่า "สหัสวรรษ" ทำให้ไม่ค่อยอยากต้อนรับปีใหม่เลยครับ อย่างไรก็ตาม ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้สมาชิกวารสารทุกท่านดีไปด้วยความสุขโดยทั่วกัน

เนื้อหาในเล่มมีบทความวิชาการที่น่าสนใจ 5 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ เรื่องการพัฒนาชนบทแบบของครัวเรือน เจ้าของบทความได้เสนอตัวแบบการบริหารที่น่าสนใจ และสิ่งที่หลายคนมักไม่คิดว่าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวก็คือ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ผู้เขียนได้นำเสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวในประเทศไทยในเชิงทบทวนอดีต ดูปัจจุบัน และทำนายอนาคต และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นกรุงเทพฯ ได้แก่ เรื่องการจราจรครับ ในเล่มมีการนำเสนอสรุปแบบ นโยบายและมาตรการในการแก้วิกฤติจราจรในกรุงเทพฯ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบจราจรในเมืองต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ตามที่เจ้าของบทความได้ไปศึกษามาแล้วนำมาถ่ายทอดสู่ท่านอ่าน เรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญเรื่องหนึ่งของไทยคือ เรื่องมลพิษทางน้ำ ซึ่งยังแก้ปัญหาไม่ลุกลาม ไม่รู้ก็ถามกันทำไมปัญหานี้ในบ้านเมืองจะหมดไป ผู้เขียนได้เสนอเรื่องมลพิษทางน้ำ เหมาะสำหรับสมาชิกที่เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างประกอบการเรียนวิชาการจัดการควบคุมมลพิษครับ ในด้านการพัฒนาสังคมมีการนำเสนอปัญหาเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการนโยบายที่ถูกมองข้าม นำสนใจอย่างยิ่ง

นอกจากบทความวิชาการดังกล่าวแล้ว วารสารฉบับนี้ยังได้รับเกียรติจากนักวิจัยอาวุโสของหลายท่านหนึ่ง ท่านเสนอการค้นพบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้นำตามทฤษฎีของ Fielder จากการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ซึ่งสิ่งนี้ท่านพบนับว่าเป็นประโยชน์แก่การฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำอย่างมาก สนใจจะเป็นผู้นำ ลองอ่านบทความพิเศษดูครับ และเนื่องจากวารสารฉบับนี้อยู่ในช่วงวาระเฉลิมฉลองครบ 6 รอบพระชนมายุของในหลวง จึงได้ขออนุญาตเชิญพระราชประวัติมาตีพิมพ์ให้อ่านกันในโอกาสด้วยอีกตามเคยครับที่จะมีการวิจารณ์และแนะนำหนังสือ แต่ก็ไม่เป็นดังเคยก็ เนื่องจากบทสัมภาษณ์เจ้าของคอลัมน์กำลังหัน ม.ก. จึงเขียนบทบรรณาธิการมาส่งตีพิมพ์ในพื้นที่นี้แทน เป็นเรื่องการประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยครับ

สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านเพลิดเพลินกับการอ่านวารสารฉบับนี้ที่กำลังอยู่บนมือของท่าน และมีความสุขด้วยครับ โดยทั่วหน้ากัน

สวัสดีปีใหม่

บ.ก.